



ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมการประเมินผลงานทางวิชาการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. นางสาวสนธยา บุญญสิตต์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการกรม

เสนอผลงานเรื่อง แนวทางและมาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะหน่วยงานของรัฐ ประเภทกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม) (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็น ผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐)

๒. นางสาวสุกัญญา บัวจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เสนอผลงานเรื่อง การใช้บัตรประชาชนแบบเอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการ (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐)

๓. นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐)

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางไพรวรรณ พลวัน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ